

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

.....

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ บัดนี้ได้เวลากำหนดนัด
ประชุมไว้แล้ว เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ท่านธัญพร มุ่งเจริญพร ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ขึ้นบัลลังก์ดำเนินการประชุมต่อไป สมาชิกได้มาลงชื่อและนั่งในห้องประชุมครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ที่ประชุมพร้อมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ (อ่านประกาศเปิดสมัยประชุม)
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

.....

ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เวลา
๑๑.๐๐ น.) มีมติกำหนดให้เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกำหนด ๔๕ วันนั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคแรก วรรคสาม วรรคสี่ และมาตรา ๒๔
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เวลา
๑๑.๐๐ น.) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มีกำหนด ๔๕ วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธัญพร มุ่งเจริญพร
(นางธัญพร มุ่งเจริญพร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นางสมฤดี/๖...

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ บัดนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์ สุรินทร์ดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ก่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญท่าน
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ เลขานุการสภาฯแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุมร่วมสภาฯในวันนี้

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขออนุญาต
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์ แนะนำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุรินทร์ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม
วันนี้ (แนะนำจบเรียบร้อยแล้ว)

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาองค์การ
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ การประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านได้ทราบแล้ว เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณาข้อราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางธัญพร มุ่งเจริญพร **ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ**
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ **บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑**
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกสารได้จัดส่งให้กับสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบได้อ่านแล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำรับรองรายงานการประชุม มีหรือไม่ ไม่มี
ท่านสมาชิกขอแก้ไขถ้อยคำ ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข ให้ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุม: มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางธัญพร มุ่งเจริญพร **ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา**
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ **องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี**
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

เอกสารได้ส่งให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบได้อ่านแล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำรายงานการ
ประชุม มีหรือไม่ ไม่มีท่านสมาชิกขอแก้ไขถ้อยคำ ถ้าไม่มีสมาชิกขอแก้ไข ให้ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ที่ประชุม: มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

.....

นายกิติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่เคารพท่านสมาชิก
นายก อบจ.สุรินทร์ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่นับถือ ในส่วนที่ทางจังหวัดสุรินทร์ให้
กลับมาทบทวน โดยหลักการที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยออกมาล่าสุด
หลังจากที่เราผ่านงบประมาณแล้วจะมีรายละเอียด ในวันจะประชุมงบประมาณเราตั้งไว้ประมาณ ๖๐๐ กว่าล้านบาท
รายการที่เป็นปัญหาที่สุดคือค่าใช้จ่าย อสม. ซึ่งตรงนี้จะต้องลงรายละเอียดต่อไปในภาคหน้าเงิน อสม.
ทั้งหมดที่สาธารณสุขไปจ่ายแทนเดือนหนึ่งประมาณ ๑๔ ล้านบาท ทั้งหมดจะเป็นเงิน ๑๖๐-๑๗๐ ล้านบาท เรา
จะต้องเอาเงินดังกล่าวตั้งในหมวดรายจ่าย ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้จะมีรายจ่ายและรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก
๑๕๐ กว่าล้านบาท ถ้าดูงบประมาณแล้วจะเห็นว่าในการประชุมครั้งต่อไปเกี่ยวกับการทำงานงบประมาณรายรับเราจะ
เพิ่มขึ้นมา ๑๕๐ กว่าล้านบาท ในหมวดรายจ่ายค่า อสม. เป็นค่าตอบแทน อสม. ที่ออกไปในครั้งเดียวกันผมกำลังให้
ปลัด อบจ.สุรินทร์ ศึกษาว่าในการดำเนินการดังกล่าวตามระเบียบเมื่อเงินเข้ามาที่ อบจ.สุรินทร์การจ่าย
ออกเป็นค่าตอบแทนต้องทำอย่างไร และในขณะเดียวกันบทบาทซึ่งหลายครั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ร้องขอว่าสมาชิกจะไปร่วมจ่ายเงินเดือนได้หรือเปล่าและเป็นกรรมการด้วยและในส่วนตรงนี้เอง
ทั้งหมดจะอยู่ในการประชุมงบประมาณครั้งต่อไป ดังนั้นขอฝากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าในส่วนของการแก้ไข
นั้นคือมีเรื่องระเบียบเท่านี้ขอขอบคุณครับ

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ก่อนการพิจารณาขออนุญาตให้เลขานุการชี้แจงข้อกฎหมายต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เชิญท่านเลขาฯ

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ท่านสมาชิกสภา
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

ตามความในมาตรา ๕๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดไว้ว่า “ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับ
ร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อ
พิจารณาใหม่ ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติ และแจ้งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างข้อบัญญัติหรือยืนยันร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป”

ขออนุญาตเรียนชี้แจงสมาชิกดังนี้ วันนี้จะเป็นการขอมติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ว่าท่านจะยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมซึ่งจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามหรือหากท่านยืนยัน
ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ก็ตกไปแล้วก็จะจัดทำร่างข้อบัญญัติเพื่อเสนอให้สภาฯ
พิจารณาใหม่ ในขณะนี้ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์อยู่ทั้งสิ้น ๓๔ ท่าน จากจำนวน
ตามกฎหมาย ๓๖ ท่าน เพราะฉะนั้นคะแนนเสียงสองในสามที่จะยืนยันจะต้องไม่น้อยกว่า จำนวน ๒๓ เสียง แต่ถ้า
ไม่ยืนยันก็ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ขอนำเรียนให้สมาชิกพิจารณา

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

นายกิติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร์

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมาชิกผู้ทรง
เกียรติคุณขอเรียนเพิ่มเติมว่าเราทำร่างข้อบัญญัติก่อนระเบียบออกไม่ต้อง
ยืนยันแล้วค่อยมายืนยันใหม่ดีให้ตกไปถ้ายังใช้ร่างข้อบัญญัติเดิมต้องใช้สองใน
สามถ้าให้ตกไปก็เกินกึ่งหนึ่ง ขอขอบคุณ

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าใจตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เสนอ
ตั้งนั้นเพื่อให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นไปตามมาตรา ๕๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังกล่าวข้างต้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ จึงนำเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณาใหม่ตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยพิจารณาใหม่ตามร่างข้อบัญญัติเดิม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอมติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ท่านสมาชิกท่านใดยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น ไม่มีสมาชิกยกมือยืนยันตามร่าง
ข้อบัญญัติเดิม มีท่านสมาชิกท่านใดไม่ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกไม่ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิม ยกมือขึ้น
จำนวน ๒๖ ท่าน มีท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีหรือไม่มี ไม่มีท่านสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่าง
อื่น ถ้าไม่มีให้ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้พิจารณาใหม่ไม่ยืนยันตามร่าง
ข้อบัญญัติเดิม

มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในท้องประชุม จำนวน ๒๗ ท่าน มีมติ
ไม่ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สมาชิกยกมือขึ้น จำนวน ๒๖ ท่าน งดออกเสียงจำนวน ๑ ท่าน

.....

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

เนื่องจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้เสนอญัตติด่วนที่สุด
เข้ามาไม่สามารถบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้านี้ได้เกี่ยวกับ
เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ง
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แล้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนจึงนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณา ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์แถลง
ประกอบญัตติต่อที่ประชุม

นายกิติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร์

(แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภา)

คำแถลงงบประมาณประกอบ
การโอนเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ค่าจัดหารถยนต์ซ่อมบำรุงพื้นผิวถนนและปูลาดยางแบบเอนกประสงค์พร้อมชุดหางลากจูงสำหรับ ลากจูงรถบด ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ตัน จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าจัดหาเตาเผาขยะชุมชนปลอดมลพิษ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เตา งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

ทั้งสองโครงการข้างต้น ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และกรณีเตาเผาขยะเนื่องจากมีโครงการขยายตลาดด้านชายแดนช่องจอมให้เต็มพื้นที่ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ด้านชายแดนช่องจอม จึงมีมติให้ย้ายสถานที่ก่อสร้างเตาเผาขยะไปยังพื้นที่เขต สปก. ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ หากไม่โอนเปลี่ยนแปลงรายการ จะทำให้เงินงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เกิดประโยชน์กับประชาชนและท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน โครงการโลกของช้าง จึงขอโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างหอชมวิว ขนาด ๘.๐๘๒X๑๔.๑๕๕ เมตร ภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง ศูนย์คชศึกษา บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอนาทม งบประมาณ ๑๑,๒๕๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบที่ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกแบบ

๒. โครงการก่อสร้างอาคารลานแสดงช้าง ขนาด ๖๐X๑๐๒ เมตร (เฟสที่๑) ภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง ศูนย์คชศึกษา บ้านตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอนาทม งบประมาณ ๒๐,๗๔๓,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกแบบ

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอทุกท่านแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ วรรคสอง หากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ อีกไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนๆ ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี”

จึงขอเสนอเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณ

นายกิตติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร์

อยากจะเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าให้หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาชม ภาพที่นำเสนอ ภาพ ลานแสดงช้าง เฟสที่ ๑ ถ้าสร้างเต็มทั้งหมดใช้เงิน ๔๐ กว่าล้านบาท ส่วนหอชมวิวตัวนี้จะมีลิฟท์ข้างในตรงนี้ ๑๑ ล้านบาท เต็ม

สมบูรณ์/๑๑...

